

เมืองกุ้ยหยางจัดการประชุม Eco Forum Global Guiyang 2021 ถกประเด็นการเกษตร



ยึดมั่นนโยบายการพัฒนาอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และเดินหน้านายกระดับการเกษตรตามพื้นที่ภูเขาให้ทันสมัย

กรมการเกษตรและกิจการชนบทมณฑลกุ้ยโจว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา การประชุมด้านการเกษตร Eco Forum Global Guiyang 2021 – Smart Agriculture Boosts Agricultural Innovation and Green Leading the Industry’s Future ได้จัดขึ้นที่เมืองกุ้ยหยาง โดยมีผู้เชี่ยวชาญชื่อดัง รวมถึงนักวิชาการ และผู้นำอุตสาหกรรมทั้งจากจีนและต่างประเทศ ร่วมถกประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพปัจจุบันของความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารทั่วโลก ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสีเขียวท่ามกลางการฟื้นฟูชนบท การเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาการเกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืน และหนทางสู่การพัฒนารองคัพระกอบพื้นที่ภูเขาให้ทันสมัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำการเกษตร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มณฑลกุ้ยโจวได้เดินตามความคิดในการสร้างอารยธรรมทางระบบนิเวศ ยึดมั่นในการพัฒนาเชิงนิเวศ พัฒนาการเกษตรโดยยึดการพัฒนาอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน พร้อมยกระดับของคัพระกอบตามพื้นที่ภูเขาให้ทันสมัย และส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

มณฑลกุ้ยโจวได้เดินตามแนวคิดการพัฒนาที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหนียวแน่น โดยได้นำกลยุทธ์ Big Ecology มาใช้ และส่งเสริมการแปลงเรือกสวนไร่นาเป็นผืนป่า มณฑลกุ้ยโจวส่งเสริมการบริหารจัดการภูมิทัศน์ ป่าไม้ ทุ่งนา

ทะเลสาบ และทุ่งหญ้าในภาพรวม และใช้ข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรอย่างเต็มที่ พร้อมขยายอุตสาหกรรมสีเขียว และยึดมั่นการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานและสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์สีเขียวใหม่ ๆ

มณฑลกุ้ยโจวได้สร้างบรรทัดฐานและมาตรฐานทางนิเวศครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวผ่านการคิดค้นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนำแนวคิด “Internet +” มาใช้ควบคู่ไปกับการพยายามดึงภาคธุรกิจองค์กรมาร่วมด้วย มณฑลกุ้ยโจวได้ปรับปรุงกลไกป้องกันและควบคุม เสริมแกร่งรากฐานสีเขียว พัฒนาการเกษตรหมุนเวียน จนกลายเป็นมณฑลแรกในจีนที่ห้ามใช้ยาฆ่าแมลงที่ละลายน้ำได้

ทุกวันนี้ การเกษตรอัจฉริยะในมณฑลกุ้ยโจวกำลังเติบโต และอุตสาหกรรมสีเขียวก็กำลังคึกคัก โดยในการฟื้นฟูชนบทนั้น มณฑลกุ้ยโจวได้เริ่มการเดินทางครั้งใหม่ในการพัฒนาการเกษตรตามพื้นที่ภูเขาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มณฑลกุ้ยโจวที่มากสีสันเช่นนี้มีศักยภาพมหาศาลในการใช้ประโยชน์จากการเกษตรและอุตสาหกรรมสีเขียว

ที่มา: กรมการเกษตรและกิจการชนบทมณฑลกุ้ยโจว

ลิงก์ภาพประกอบ:

ลิงก์: <http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=396473>

คำบรรยายภาพ: การประชุม Eco Forum Global Guiyang 2021

AsiaNet 90698